

ตัวบ่งชี้ที่ ๗

ผลของการดำเนินโครงการบริการทางวิชาการและหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ

กลุ่มตัวบ่งชี้	ด้าน	ชนิดของตัวบ่งชี้	น้ำหนัก
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน	ครู/อาจารย์และครูฝึก	กระบวนการ + ผลลัพธ์	ร้อยละ ๗

ผู้รับผิดชอบ : ฝปก.ศฝร.ภ.๙ และกลุ่มงานอาจารย์ฯ

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้	ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
ฝปก.ศฝร.ภ.๙ พ.ต.ท.ทงศักดิ์ วัลย์ธัญญา สว.ฝปก.๗ กลุ่มงานอาจารย์ ร.ต.อ.สิทธิวิชญ์ วิชาติ อจ.(สบ ๒)ฯ	ฝปก.ศฝร.ภ.๙ ๑. ร.ต.อ.หญิง ประภาพรรณ คำพูด ผบ.มว.ฝปก.๗ ๒. ร.ต.อ.หญิง กนกวรรณ สุวรรณรัตน์ รอง สว.ฝปก.๗ ๓. ครูฝึก ฝปก.ศฝร.ภ.๙ กลุ่มงานอาจารย์ ๑. ร.ต.อ.ธนัทพัชร์ นวลศรี อจ.(สบ ๑)ฯ ๒. ร.ต.อ.อัปเดตเลาะ เหลี่ยมแดง อจ.(สบ ๑)ฯ ๓. ร.ต.ท.ธีรทัศน์ แสงแป้น อจ.(สบ ๑)ฯ

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาหรือช่วยเหลือชุมชนและสังคม อันจะส่งผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

คำจำกัดความ

ครู หมายถึง ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่ฝ่ายปกครองและการฝึกของหน่วยศึกษาอบรม ที่ทำหน้าที่สอนภาควิชาการหรือภาคการฝึก

อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจำของหน่วยศึกษาอบรม ยกเว้น กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ที่ใช้คำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ

โครงการ/กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมได้จัดทำขึ้นหรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เพื่อพัฒนาหรือช่วยเหลือสังคมและชุมชน ในรูปแบบของงานบริการวิชาการหรืองานประเภทให้บริการต่าง ๆ โครงการสัมมนา/ประชุมอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนและส่งเสริมให้เกิดความสงบสุข/ลดปัญหาอาชญากรรม

โครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการและหรือวิชาชีพที่มีผลต่อชุมชน หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและหรือวิชาชีพที่หน่วยศึกษาอบรมจัดทำขึ้น หรือดำเนินการขึ้นแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนในด้านต่าง ๆ และทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชุมชน การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถของชุมชน ในด้านการป้องกันภัยอันตรายประเภทต่าง ๆ

กระบวนการ**ประเด็นการพิจารณา**

๑. มีโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ

๒. มีการดำเนินการตามโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ

๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ

๔. มีการนำผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ มาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินการตามโครงการ

๕. มีการนำผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและสั่งการ

เกณฑ์การให้คะแนน

ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕

ผลลัพธ์**วิธีคำนวณ**

ผลรวมจำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ และหรือวิชาชีพที่ตอบสนอง	
<u>ความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ</u>	X ๑๐๐
จำนวนครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด	

เกณฑ์การให้คะแนน

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบกำหนด ร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้

๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕

๒. ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน

๓. นำคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันแล้วหารด้วย ๒ ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินการ

ข้อที่	ผลการดำเนินการ	รายการเอกสารหลักฐาน
๑.	๑. มีโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ หน่วยได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อวางแผนการ	เอกสารหมายเลข ๑.๑ บันทึกการประชุมวางแผนการบริการชุมชน เอกสารหมายเลข ๑.๒ อนุมัติโครงการกิจกรรมการฝึกยิงปืนให้กับแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดยะลา เอกสารหมายเลข ๑.๓ อนุมัติโครงการสร้างเสริม

	<p>ดำเนินการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ โดยมอบหมายให้กลุ่มงานอาจารย์ และครูฝึกจัดทำโครงการ รวมทั้งสิ้น ๗ กิจกรรม ได้แก่</p> <p>๑.โครงการกิจกรรมการฝึกยิงปืนให้กับแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดยะลา</p> <p>๒.กิจกรรมค่ายเสริมสร้างวินัยและสมรรถภาพทางกาย ของ รร.เบญจมาชูทิศ จว.ปัตตานี</p> <p>๓.กิจกรรมศึกษาดูงานของ รร.มูลนิธิอาซิซสถาน จว.ปัตตานี</p> <p>๔.กิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้แก่ยามรักษาการณ์และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา</p> <p>๕.โครงการสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนเพื่อความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๑</p> <p>๖.โครงการฝึกอบรมผลิตสื่อการสอนเพื่อพัฒนาบุคลากร</p> <p>๗.กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ</p>	<p>ระเบียบวินัย ใส่ใจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ได้แก่</p> <p>๑.๓.๑ กิจกรรมค่ายเสริมสร้างวินัยและสมรรถภาพทางกาย ของ รร.เบญจมาชูทิศ จว.ปัตตานี</p> <p>๑.๓.๒ กิจกรรมศึกษาดูงานของ รร.มูลนิธิอาซิซสถาน จว.ปัตตานี</p> <p>๑.๓.๓ กิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้แก่ยามรักษาการณ์และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เอกสารหมายเลข</p> <p><u>เอกสารหมายเลข ๑.๔</u> อนุมัติโครงการสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนเพื่อความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๑</p> <p><u>เอกสารหมายเลข ๑.๕</u> โครงการฝึกอบรมผลิตสื่อการสอนเพื่อพัฒนาบุคลากร</p> <p><u>เอกสารหมายเลข ๑.๖</u> กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ</p>
<p>๒</p>	<p>๒.มีการดำเนินการตามโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ</p> <p>หน่วยได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ โดยมอบหมายให้กลุ่มงานอาจารย์ และครูฝึกจัดทำโครงการ รวมทั้งสิ้น ๗ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>๑.โครงการกิจกรรมการฝึกยิงปืนให้กับแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำนวน ๑๒ คน วันที่ ๒๕ พ.ย.๖๑</p> <p>๒.กิจกรรมค่ายเสริมสร้างวินัยและสมรรถภาพทางกาย ของ รร.เบญจมาชูทิศ จว.ปัตตานี วันที่ ๒๐ - ๒๒ ก.ค.๖๑</p> <p>ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๖๐ คน</p> <p>๓.กิจกรรมศึกษาดูงานของ รร.มูลนิธิอาซิซ</p>	<p>เอกสารหมายเลข ๒.๑ เอกสารโครงการกิจกรรมการฝึกยิงปืนให้กับแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดยะลา</p> <p>เอกสารหมายเลข ๒.๒ เอกสารกิจกรรมค่ายเสริมสร้างวินัยและสมรรถภาพทางกาย ของ รร.เบญจมาชูทิศ จว.ปัตตานี</p> <p>เอกสารหมายเลข ๒.๓ เอกสารกิจกรรมศึกษาดูงานของ รร.มูลนิธิอาซิซสถาน จว.ปัตตานี</p> <p>เอกสารหมายเลข ๒.๔ เอกสารกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้แก่ยามรักษาการณ์และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา</p> <p>เอกสารหมายเลข ๒.๕ เอกสารโครงการสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนเพื่อความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๑</p> <p>เอกสารหมายเลข ๒.๖ เอกสารโครงการฝึกอบรมผลิตสื่อการสอนเพื่อพัฒนาบุคลากร</p> <p>เอกสารหมายเลข ๒.๗.เอกสารกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ</p>

	<p>สถาน จว.ปัตตานี วันที่ ๒๘ ส.ค.๖๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๗ คน ๔. กิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้แก่ยาม รักษาการณ์และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่าง ยะลา วันที่ ๙ ก.ย.๖๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๗ คน ๕. โครงการสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนเพื่อ ความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๖ มี.ค. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๔๕๐ คน ๖. โครงการฝึกอบรมผลิตสื่อการสอนเพื่อพัฒนา บุคลากร วันที่ ๑๙-๒๓ มี.ค.๖๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๐ นาย ๗. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ ๘ ส.ค.๖๑ คติดกิจกรรม เป็นร้อยละ ๒๐.๕๘</p>	
<p>๓</p>	<p>๓. มีการตรวจสอบและประเมินผล โครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ ตอบสนองความต้องการพัฒนา และ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ อาจารย์ ครูฝึกที่รับผิดชอบโครงการตามข้อ ๑ , ๒ มีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติเพื่อให้ ผู้บังคับบัญชาทราบการปฏิบัติและปัญหา ข้อขัดข้องแนวทางแก้ไข จำนวน ๗ โครงการ</p>	<p>เอกสารหมายเลข ๓.๑ – ๓.๗ รายงานสรุปผลการปฏิบัติและรายงานปัญหา ข้อขัดข้องจำนวน ๗ กิจกรรม</p>
<p>๔</p>	<p>๔. มีการนำผลการประเมินโครงการบริการ วิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน สังคม ประเทศ มาพัฒนาปรับปรุงการ ดำเนินการตามโครงการ มีการดำเนินการนำปัญหาข้อขัดข้อง มา จัดทำร่างแผนและโครงการบริการวิชาการหรือ วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ เสริมสร้างชุมชนในปีงบประมาณ ๒๕๖๒</p>	<p>เอกสารหมายเลข ๔.๑ (ร่าง) แผนการบริการ วิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ พัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เอกสารหมายเลข ๔.๒ (ร่าง) โครงการบริการ วิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ พัฒนา ฯ</p>

๕	๕.มีการนำผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและสั่งการ สรุปผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพฯ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ	เอกสารหมายเลข ๕.๑ รายงานสรุปผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
---	---	--

การประเมินตนเอง

เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ กระบวนการ	ผลการ ดำเนินการ ผลลัพธ์	คะแนน	การบรรลุเป้าหมาย
๕	๕	๕	๕	บรรลุเป้าหมาย

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง

ศฝร.ภ.๙ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ และครูฝึก ได้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

ควรขยายพื้นที่ ในการดำเนินการให้บริการทางวิชาการหรือวิชาชีพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วย